



พันธกิจที่มีนิมิตเพื่อการฟื้นฟูอิสราเอลและประชาชาติ

ตุลาคม 14 2559

พระเจ้าแห่งการให้อภัย



โดย อาเชอร์ อินเทรเตอร์

ช่วง 40 วัน ตั้งแต่เริ่มต้นเดือนเอลูล (month of Elul) จนถึงยม คิปปूर (Yom Kippur) ในวันที่ 10 ของ Tishrei เป็นช่วงเวลาของการกลับใจและการให้อภัยตามธรรมเนียมประเพณีชาวยิว

มีคำอธิษฐานพิเศษสำหรับช่วงเวลานี้ เรียกว่า ภาทวอ "เสลิโซท" (selichot) หมายถึง การให้อภัย และคำอธิษฐานที่มีชื่อเสียงอันหนึ่ง ซึ่งมีชื่อเรียกว่า ภาทวอก 178 "อดอน ฮาเสลิโซท" (Adon HaSelichot) หมายถึง พระเจ้าแห่งการให้อภัย

บทกลอนคำอธิษฐานในแต่ละบรรทัดนี้เริ่มต้นด้วยการเรียงตามลำดับอักษรฮีบรู สิบบรรทัดแรกคือ:

"พระเจ้าแห่งการให้อภัย ผู้ทรงทดสอบจิตใจ ผู้ทรงสำแดงความล้ำลึกของสิ่งต่างๆ ผู้ตรัสด้วยความชอบธรรม..."

จบบทโคลงแต่ละบทด้วยท่อนที่ว่า:

"เราได้ทำบาปต่อพระองค์ ขอทรงมีพระกรุณาเหนือเรา"

บทกลอนคำอธิษฐานนี้มักถูกนำมาขับร้องบ่อยๆ

และทำนองเพลงเริ่มโด่งดังท่ามกลางชาวอิสราเอลรุ่นใหม่

ทั้งที่อยู่ในศาสนาและไม่อยู่ในศาสนา ทั้งเซฟาร์ดีก (Sephardic) และอัสเคนาซี (Ashkenazi)

เป็นสง่าราศีของชาวประเสริฐที่ใครก็ตามสามารถกลับใจ ยกโทษ และรับรู้ว่าเขาหรือเธอนั้นได้รับการอภัยจากพระเจ้า ไม่ว่าจะวันไหนเวลาใดก็ตาม! การตบตนเองเหล่านี้ได้ทำให้เกิดรากฐานสำหรับทุกคำอธิษฐานและความเชื่อ นับตั้งแต่เราทำบาปและตกอยู่ในความบาป เราทั้งหมดจึงต้องกลับใจและให้อภัยแก่กัน การกลับใจและการยกโทษจึงเป็น "เท้า"

ทั้งสองของการเดินทางฝ่าย วิทยุญาณของเรา เป็นจุดที่ความเชื่อของเรา "แตะโลกนี้"

เยชูวาสอนเราเช่นนี้ "และขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์ เหมือนข้าพระองค์ยกโทษผู้ที่ทำผิดต่อข้าพระองค์นั้น" มัทธิว 6:12 เรากลับใจจากบาปของเรา และให้อภัยผู้ที่ได้ทำบาปต่อเรา เป็นเรื่องพื้นฐานมาก! ง่ายตาย! ชัดเจน!

พระเจ้าเป็นผู้คิดค้นการให้อภัย พระองค์เป็นพระเจ้าแห่งการให้อภัย ฉะนั้นให้เราไม่ลืมที่จะนำเรื่องพื้นฐานแห่งความเชื่อทั้งสองนี้ไปปฏิบัติ คือการกลับใจและให้อภัย และให้เราระลึกถึงการวิงวอนเพื่อชาวยิวตลอดช่วงฤดูกาลนี้ที่จะมีคนมากมายมารู้จักการอภัยโทษอย่างบริบูรณ์ สันติสุข และความเชื่อมั่นอย่างที่เรามีในพระเจ้าผ่านทางการไถ่อย่างสมบูรณ์ของเยชูวา!

Recap: ร่วมเฉลิมฉลองวันเสียงเขาสัตว์



การเฉลิมฉลองวันเสียงเขาสัตว์* (ยม ฮาเทรואห์ Yom HaTeruah)

ในเยรูซาเล็มเริ่มประสบความสำเร็จ

เกือบทุกคนได้พูดถึงว่าเขารู้สึกว่าเราได้มีประสบการณ์ในการทะลุทะลวงทางประวัติศาสตร์อย่างแท้จริง ผู้เข้าร่วมในคืนวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม

รวมถึงตัวแทนจากสถานนมัสการชาวอาหรับ 6-7 แห่ง และสถานนมัสการชาวยิว 9-10

แห่ง ห้องประชุมกลางจึงแน่นด้วยผู้คน

งานนี้เกิดจากความร่วมมือซึ่งนำโดยผู้เชื่อชาวอาหรับและเมสสิยานิกยิว
บนเวทีดำเนินการด้วยภาษาอาราบิกและฮีบรูตลอดงาน
และมีการแปลสำหรับนานาชาติโดยใช้ชุดอุปกรณ์หูฟัง
ความร่วมมือในการเป็นผู้นำและความร่วมมือในภาษาท้องถิ่นนั้นมีการทะลุทะลวงในตัวเ
อง

เราสรรเสริญพระเจ้าร่วมกันทั้งสิ้นประมาณเกือบชั่วโมง
ผสมผสานระหว่างเพลงภาษาอาราบิกและฮีบรู
หลังจากนั้นศิษยาภิบาลชาวอาหรับและชาวยิวก็ได้ขึ้นมาบนเวที
จับมือเป็นหนึ่งเดียวกันและเริ่มอธิษฐานทันทีเป็นเวลากว่าครึ่งชั่วโมง มีข้อความสั้นๆ
ปีนภาษาอาราบิกและฮีบรู หลังจากนั้นก็เป่าเขาสัตว์ร่วมกัน พร้อมตะโกนว่า
"ขอให้ท่านผู้เสด็จมาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเจ้าทรงพระเจริญ" (มัทธิว 23:39)

เราสัมผัสว่าเป้าหมายฝ่ายวิญญาณพิเศษทั้งสามได้รูปไปข้างหน้า:

1) **ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน:**

ด้วยความร่วมมือระหว่างชาวอาหรับและชาวยิวในเยรูซาเล็ม

มีมาตรฐานการปรับเปลี่ยนใหม่ถูกตั้งขึ้น

เพื่อเป็นการเตรียมการกลับคืนดีท่ามกลางพระกายของพระเมสสิยาห์ทั่วโลก (ยอห์น 17)

2) **อาณาจักร:** โดยการป่าวประกาศ "พระองค์ผู้ควรแก่การสาธุการ" และ

"อาณาจักรต่างๆ ในโลกนี้ได้กลายเป็นอาณาจักรของพระเจ้าของเรา.." (วิวรณ์ 11:15)

สิทธิอำนาจฝ่ายวิญญาณระดับใหม่ได้ถูกป่าวประกาศเพื่อต้อนรับการเสด็จกลับมาของ
องค์พระผู้เป็นเจ้าของเจ้า

3) **การเปิดเผยสำแดง:** เช่นเดียวกับที่เราพบในพระคัมภีร์ - ordained holy day

และเป่าแตรนั้นเป็นมิติใหม่ของการปลดปล่อยการเปิดเผยสำแดงทางการเผยพระวจนะถึ

งวันสิ้นยุค เช่นเดียวกับที่เราได้อธิษฐานและเป่าเขาสัตว์ (แตร) บนแผ่นดินโลก

เราเชื่อว่าจะมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นในสวรรค์เช่นกัน

มันดูเหมือนมากกว่าความบังเอิญที่เราได้พบกันหลังจากวันที่ผู้นำของโลกนี้ได้มารวมตัว
กันในเยรูซาเล็มเพื่อให้เกียรติแก่การจากไปของประธานาธิบดีคนก่อนของอิสราเอล
ชิมอน เปเรส (Shimon Peres)

เปเรสเป็นบุคคลทางประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ของอิสราเอลยุคใหม่

นอกจากนี้แล้วเรายังมาเพื่อถวายเกียรติแก่กษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งปวง เมสสิยาห์
เยซูชา ผู้จะทรงครอบครองเป็นนิตย์ในนครเดียวกันนี้

หลักสูตรเข้มข้นการสร้างสาวกช่วงภาคฤดูหนาว



ฤดูหนาวนี้ ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2559 - 25 มกราคม 2560

จะมีหลักสูตรการสร้างสาวกอย่างเข้มข้นเป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ ซึ่งจัดขึ้นโดยมิตรสหาย
ณ โรงแรมเยรูซาเล็มฮิลล์อินน์ (Jerusalem Hills Inn)

สำหรับผู้เชื่อที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ทุกเพศทุกวัย

ผู้เข้าร่วมจะได้ใช้เวลาร่วมกับทีมรีไวฟอิสราเอล (Revive Israel) ในบริเวณเยรูซาเล็ม

และรีเทิร์นมินิสทรี (Return Ministries) ในทางตอนเหนือของอิสราเอลเพื่อนำสการ อธิษฐาน

และสอน ผู้เข้าร่วมยังจะได้ร่วมรับใช้พระกายท้องถิ่นในภาคปฏิบัติ

รวมถึงจะได้ท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ รอบอิสราเอลในแต่ละสัปดาห์ด้วย

ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ รวมที่พักแบบห้องพักรวม อาหารทุกมื้อ

การเดินทางในอิสราเอล และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวประจำสัปดาห์

โปรแกรมนี้จะเริ่มต้นในอีกไม่ช้านี้ และมีจำนวนที่ว่างจำกัด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

หรือท่านที่ต้องการ ใบสมัคร กรุณาติดต่อ info@jerusalemhillsinn.com

รับชมวิดีโอคำเชิญ คลิกที่นี่!

ช่วยโปรโมท Yeshua Chai TV



เพื่อให้ข่าวประเสริฐของเยซูชาเข้าถึงชาวอิสราเอล เราจึงเริ่ม Yeshua Chai

รายการโทรทัศน์ทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นสื่อออกอากาศทุกวันตลอด 24

ชั่วโมงที่ผลิตโดยพันธกิจเมสสิยานิกในอิสราเอล

เพื่อที่จะให้การโปรโมทของรายการนี้ เราจึงต้องการยอด "ถูกใจ" ใน **เพจเฟสบุ๊ค** ของเราเพิ่มมากขึ้น โปรดเข้าชมและกดถูกใจ เพจเฟสบุ๊คของเรา และชักชวนเพื่อนๆ ของคุณด้วย! เป้าหมายของเราคือไปให้ถึงยอดถูกใจจำนวน 2,000 ยอดในเดือนที่จะถึงนี้ ขอบคุณสำหรับการมีส่วนร่วมของคุณและคำอธิษฐานเพื่อพวกเรา!

บันทึกวันที่ไว้: บาร์ค ฮาบา อิสราเอลทัวร์ 2560



เปิดรับสมัครแล้ว สำหรับการประชุม Baruch Haba intercessory Conference ประจำปีสองครั้งต่อปี และการท่องเที่ยว (9 - 18 พฤษภาคม 2560) **สมัครด่วน** เพราะบัตรหมดอย่างรวดเร็ว! กำหนดการเดินทางถูกจัดขึ้นเป็นพิเศษเพื่อให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับพันธกิจเห็นหัวออฟเมอ of Mercy) รีไวฟอิสราเอล (Revive Israel) และทิกคูน อินเตอร์เนชันแนล (Tikkun International) ตลอดการท่องเที่ยวในอิสราเอล นอกเหนือจากมัคคุเทศก์มืออาชีพแล้ว สมาชิกในทีมพันธกิจของเราจะอยู่ร่วมกับคุณบนรถและสถานที่ต่างๆ เพื่อสอนและสมัคร รายละเอียดเพิ่มเติมและสมัคร [คลิกที่นี่!](#)

โมเสสเผยพางนะถึงอิสราเอลสมัยใหม่



อาเซอร์แบ่งปันตั้งแต่พระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติที่โมเสสสรุปทั้ง 5
เล่มของโทราห์และเผยพวจนะถึงแผนการทั้งหมดของพระเจ้า

เชิญได้ฟังที่นี่!